

ยูเมะพลัส "ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝืน" ณ โรงเรียนจำป๋าย จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๘:๓๐ น.



กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--อีซี่ บาย

วันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา มร.ทาเคโอะ โอโกวาระ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตยูเมะพลัส พร้อมด้วย มร.ทาเคโอะ โยะซึดะ ผู้อำนวยการ และพี่น้องชาวอีซี่บาย ร่วมกับชมรมชมพออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และพี่น้องชาวบ้านชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ยูเมะพลัส "ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝืน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมยศ ยะม่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป๋าย ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึง อุปกรณ์การเกษตรในครั้งนี้นะ ณ โรงเรียนจำป๋าย อำเภอบ้านดง จังหวัดลำปาง โดยโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก บมจ.อีซี่บาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ภายในกิจกรรมฯ ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ชุดคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นเด็กเล่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมปรับปรุงพื้นที่การเกษตร รวมถึงมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว พันธุ์ปลา อุปกรณ์การเลี้ยงพันธุ์เห็ดนางฟ้า พร้อมสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง และโรงเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ในการสร้างอาชีพด้วยตนเอง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมฯ ไปต่อยอดเพิ่มพูนทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลไปสู่หมู่บ้านหรือชุมชนของตน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตยูเมะพลัส: <https://bit.ly/32Lmay>



ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

[อีซี่บายจับมือธนาคารหลวงไทยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ายูเมะพลัส](#)

อีซี่บายร่วมมือกับธนาคาร นครหลวงไทย เพิ่มช่องทางการเบิกถอนเงินสดแก่ลูกค้าบัตรเครดิตยูเมะพลัส การ์ด โดยลูกค้าสามารถถอนเงินสดจากตู้ ATM แบงก์นครหลวงไทย นอกเหนือจากการเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM ของอีซี่บาย กว่า 100 ตู้ที่สาขาอีซี่บายทั่วประเทศ...

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพ็ญริศ jobbk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มีตชูปี้ซี เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มามา วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุนิยมวิทยา